



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1457 11 tháng 06 năm 2023

Hôn Nhiên

*Hôn nhiên tu tiến cùng giao cảm
Thức giác bình tâm tự phải làm
Phát triển chính mình hôn vía tiến
Qui y Phật Pháp tự tham thiền*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Sự thấm thía do đâu mà có ?
- 2) Luồng điện đại bi nằm tại đâu ?
- 3) Vòng tròn chọn lý xuất phát từ đâu?
- 4) Tự ái có hữu ích gì cho hành giả hay không?
- 5) Sự thấy và hiểu do đâu mà có?
- 6) Muốn đạt đến thanh tịnh và sáng suốt thì phải làm sao?
- 7) Vui hành trong thanh tịnh là sao?

1) Sydney, 15-03-97 2 : 20 AM

Hỏi : Sự thâm thía do đâu mà có ?

Đáp : Thừa sự thâm thía do sự gian lao tự vượt qua nhiên hậu mới hình thành, tạo ra sự thâm thía khi hiểu được một cách rõ rệt và nhẹ nhàng

Kệ :

*Vui trong thanh tịnh tự phân bàn
Trí tuệ phân minh tự cảm an
Đời đạo song hành tâm thức giác
Bình tâm học hỏi trí tâm an*

2) Sydney, 16-03-97 3 : 00 AM

Hỏi : Luồng điện đại bi nằm tại đâu ?

Đáp : Thừa luồng điện đại bi luôn luôn ở trên thanh nhẹ của thanh nhẹ, mới gọi là vô thượng chơn kinh hành trình tiến hóa

Kệ :

*Nằm trên thanh nhẹ cảm vui hòa
Xây dựng bình tâm độ thiết tha
Chuyển hóa không ngừng tâm thức đạo
Quân bình tự đạt rõ nhiệm màu*

3) Sydney 17-03-97 4:15 AM

Hỏi: Vòng tròn chơn lý xuất phát từ đâu?

Đáp: Thừa vòng tròn chơn lý xuất phát từ chính giữa trán của người có hành pháp Soi Hồn, lâu ngày nơi đó sẽ hội tụ một vòng tròn phát sáng và sẽ thấy xa hiểu rộng, nguyên lý của Trời Đất, từ ngũ tạng và khối óc hội tụ nguyên điển thanh nhẹ hòa hợp và xuất phát

Kệ:

*Tâm minh sáng suốt tự phân bàn
Trực giác cảm minh tự sống an
Qui hội tình đời tâm phát triển
Bình minh tận độ trí tâm an*

4) Sydney 18-03-97 3:00 AM

Hỏi: Tự ái có hữu ích gì cho hành giả hay không?

Đáp: Thừa người còn tự ái thì rất khó học hỏi và tiến thân, hồn không ổn trí không yên

Kệ:

*Gieo thêm tâm lý buồn phiền trước
Khó khổ không mình được chữ thương
Gieo động cho mình không thức giác
Bình minh thanh tịnh tự gieo gương*

5) Sydney 19-03-97 5:25 AM

Hỏi: Sự thấy và hiểu do đâu mà có?

Đáp: Thừa sự thấy và hiểu do sự vận hành qui một từ tâm lẫn thân hình thành sự thanh nhẹ hòa cảm từ bên trong cho đến bên ngoài, liên hệ mật thiết với, vũ trụ quang

Kệ:

Cơ hành mật thiết chuyển thanh quang

Trật tự chuyển khuyh tự bạc bàn

Tự động chơn hành tâm thức giác

Bình minh sáng tỏa tâm thân an

6) Sydney, 20-03-97 4:45 AM

Hỏi: Muốn đạt đến thanh tịnh và sáng suốt thì phải làm sao?

Đáp: Thừa muốn thanh tịnh và sáng suốt thì phải dẫn thân hành pháp, tự phát triển nghiêm luật của vũ trụ quang, thực hành đứng đắn, dứt khoát chủ kiến, thực hiện đời đạo song tu

Kệ:

Tâm thân phát triển giải tâm mù

Trí tuệ phân minh chẳng có ngu

Đời đạo song hành tâm tự giác

Bình tâm phân giải tự mình tu

7) Sydney, 21-03-97 2:25 AM

Hỏi: Vui hành trong thanh tịnh là sao?

Đáp: Thừa vui hành trong thanh tịnh là kiên trì không chán ngán nhiên hậu mới thành đạo

Kệ:

Bằng lòng thanh tịnh tự chơn hành

Giải quyết tâm linh tự tiến nhanh

Giải đãi không còn tâm hiểu đạo

Cần khôn qui một tự nhiên thành

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Hành trình

66 năm sống ở trường đời
Vui buồn lẫn lộn khó thời dựng xây
Tham dâm học hỏi hàng ngày
Nuôi buồn nuôi khổ dịp may ngõ ngang
Lắm khi khi rơi lụy đôi hàng
Biết mình loạn động chẳng bàn được chi
Tự mình giải bỏ sân si
Bằng lòng dứt khoát tâm thì mới an
Từ đời qua đạo chuyển sang
Tùy tâm khai triển tùy đàng mà đi
Tự mình tái xét nghĩ suy
Quá trình động loạn cũng vì lòng tham
Sửa mình tiến hóa chẳng làm
Nay đà thức giác diệt tham tiến lần
Lân la cực khổ từ tăng
Trong không mà có lần lần được tu

Sửa mình giải tỏa khờ ngu
Giải phân đời đạo trùng tu hoài hoài
Chơn tâm có sẵn thanh đài
Quý yêu Trời Phật tiến hoài không ngưng
Dù cho thiên hạ người đừng
Cùng chung xây dựng cùng đường khai tâm
Biết Cha nguyên lý mình thâm
Tâm đường tiến hóa chẳng làm chẳng sai
Công phu luyện đạo hằng ngày
Dùng hành tu tiến lập đài thanh cao
Lui về thực chất về mau
Cảnh Trời Thiên Quốc trước sau đạt thành
Mong con tiến hóa giới thanh
Thành tâm tu luyện đạt nhanh hơn người
Chúc con tiến hóa nghi ngại
Hương về Thiên Quốc đời đời dựng xây.

*Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
San Jose, 21-11-1997*

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV VĨ KIẾN, KHÓA IV: "QUY THỨC"

(12/5/86) (tiếp theo và hết)

Khi mà chúng ta hiểu điên giới rồi, phát tâm làm một vị Bồ Tát, “Ngày mai tôi làm cỏ cho người ta đạp, tôi cũng làm. Không sao! Vì tôi thấy tôi không có mắt: Sanh, Trụ, Hoại, Diệt: đám cỏ nó cũng như tôi, nó cũng khoe màu, và nó cũng sống trong định luật Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, rồi Hồi Sinh. Một thứ! Tâm tôi không có sự chia cắt nữa, tôi không còn vách tường tự ái tâm tôi chia cắt nữa, thì tôi nhẹ bỗng, lên trời dễ dãi. Còn tôi ôm cái sự trách móc: không bao giờ tôi tiến; học hết sách cũng không tiến được!”

Cho nên, chúng ta cố gắng trở về đọc tâm kinh vô tự của chính chúng ta mới thấy giá trị “Quy Thức” là cái gì. Còn không biết đọc tâm kinh vô tự của chúng ta thì không bao giờ

quy thức được. Quy thức là gì? Là “một”! “Nhất lý thông, vạn lý minh.” Tôi dẫn dắt cho các Bạn hiểu: Từ cái thể xác của Bạn, cấu trúc từ siêu nhiên mà có; từ “Không giới” thành tự; rồi từ cái có này nó sẽ biến thành “Không;” các Bạn có thấy hai cái lý này là “Không” rồi đó. Rồi cái Thanh Điền của các Bạn gom tụ, đang điều khiển thể xác này, các Bạn nghe hai cái thể xác này là Không, các Bạn quy thức rồi, trở lại trung tim bộ đầu, lấy cái chơn tâm bất hoại đó liên hệ với càn khôn vũ trụ, lúc đó các Bạn mới đi mãi mãi. Các Bạn ở trong xác phàm, ngự trong xác phàm, nhưng mà các Bạn thấy có nhiệm vụ điều khiển xác Bạn, và giữ cho xác Bạn được an ninh để hoàn tất đại nguyện của các Bạn trong lúc lưu trú tại thế gian. Trước khi “đi”, các Bạn đã làm điều tốt: một ngày, các Bạn đã dùng từ điển nói một câu thanh nhẹ đối với bất cứ một người nào, đối với cây hoa, hay là đối với cọng cỏ, hay là đối với sạn cát: các Bạn dùng từ tâm hóa độ, các Bạn cũng được công đức.

Cho nên, tại sao cái căn nhà của người tu thiên thanh nhẹ? Thấy nó vô, nó thấy nhẹ nhàng! Nó không có sâm-banh, nó không có rượu chát, nó không có thịt bò; nó có chỉ ly nước lạnh, mà thấy nó nhẹ nhàng. Mà vô cái nhà mà sâm-banh, những này kia, kia nọ, đủ thứ, nhảy dầm, nó thấy nó nặng thêm. Các Bạn thấy không? Cho nên, cái từ điển của chúng ta nó quan trọng: chúng ta có thể đãi, mời, bất cứ người nào ăn, nếu chúng ta mở tâm họ. Như nãy giờ, đến đây chúng ta ăn cơm sáng, đi ăn buổi sáng, ăn thanh điền, khai mở tâm thức của chúng ta, và thấy giá trị của chúng ta là một; không còn sự chia cắt nữa! Chỉ điển mới giải quyết được hết. Điền: giao cắt không được, súng bắn không lung, bom thả không chết! Đó là các Bạn mới vượt khỏi cái thời Hạ Ngươn động loạn này được.

Nếu các Bạn không vun bồi tâm điền ngay trung tim bộ đầu và trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” thì một nháy mắt các Bạn loạn hết nội tâm! Lúc đó, hắc bạch, hắc bạch không phân minh, là chỉ sa xuống địa ngục; mà địa ngục đã mở cửa rồi để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này; mà không chịu! Thì dầm đầu xuống; thì giữa vong linh và vong linh, sát phạt với nhau cũng chết.

Cho nên, cố gắng hướng thượng. Các Bạn vòn vẹn bây giờ có trung tim bộ đầu là nơi chánh giác của các Bạn; phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên ý của “Nam Mô A Di Đà Phật” để thăng hoa tốt độ thanh tịnh, để giải quyết tất cả những sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài.

Lúc đó các Bạn mới sử dụng cái dũng chí tận độ chúng sanh. Các Bạn suy nghĩ lại: tôi nói có đúng không? Trên đầu các Bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiên bất cứ mấy giờ: gom ý chí cương quyết: “Tao cho mày ngồi tới chết; thức tâm, tao mới đứng dậy!” thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là quan trọng; các Bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai hết, sử dụng ngay những cái gì các Bạn có.

Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi; và từ miệng đất ô trọc tăm tối, mà tôi khai thành Phúc Điền để đàm đạo với các Bạn ngày hôm nay, để dẫn tiến các Bạn thấy rõ Pháp Thủy

của cả càn khôn vũ trụ đang chiếu cố các Bạn, chỉ chờ sự thực hành của các Bạn để mở tâm, mở trí và tiến hóa trong cộng đồng tâm linh. Thật sự đóng góp, chớ không có nói, nói mà không làm. Chúng ta làm rồi tự nhiên sẽ có câu phúc đáp: trong thực hành các Bạn thấy rõ.

Hôm nay bữa đầu tiên, đến giờ, và tôi cũng rất mừng tái ngộ các Bạn nơi đây; chúng ta nên hướng thượng nhiều hơn, đóng góp cho nhau và xây dựng luồng điện càng ngày càng thanh nhẹ, và chúng ta sẽ đồng đi trong một tòa sen tốt đẹp, về quê xưa, chốn cũ; không còn lệ thuộc những chuyện u ơ nữa! Thực hành để đạt. Có! Chúng ta từ gốc của chúng ta, từ nơi thanh nhẹ, hương thơm giáng lâm xuống thế gian, chớ không phải từ ô trược! Nhưng mà chúng ta đang bị giam trong cái cơ thể ô trược này mà thôi! Cho nên chúng ta thức giấc rồi, gom cái phần đó để trở về độ ta và độ tha.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay.

Đề tài suy gẫm

Ai cao hơn ai?

Tôi đã thuyết giảng rất nhiều lần nhưng mà trình độ của các bạn tiến tới một bước lại lùi ba bước, tôi cũng phải chịu và tới dắt tay các bạn, cùng đi với các bạn; ráng lên một bước nữa, ráng được một li hay một li. Trong sự tâm thức đi tiến về phần sáng suốt, tôi đã gạt hái do Bề Trên ân độ cho tôi, cõi siêu nhiên, đem về cống hiến cho các bạn từ câu nói, từ hành động, từ lời nói; thậm chí ở trong động nhưng mà các bạn hỏi những câu tịnh tôi vẫn trả lời. Là tôi muốn ở trong chỗ động để cho các bạn thấy rằng bạn ở trong động bạn có thể làm được, chớ không phải bạn không làm được. Bạn đừng có thấy người tu kia là cao, chính bạn là cao, vì người tu còn phải phục vụ bạn kia mà! Trời Phật còn phải phục vụ bạn kia mà; phải đưa những chơn lý trao tận tâm các bạn kia mà! Hỏi chớ ai cao hơn ai? Các bạn nói Trời Phật cao hơn, vô lý! Trời Phật thấy các bạn cao hơn. Còn những cái gì Trời Phật gắng lược được, gạt hái được còn trao cho các bạn giữ kia mà. Các bạn thấy chưa? Cái thức bình đẳng Thiên Địa Nhơn có. Tại chúng sanh mê lầm, tâm tối và cho cái kia cao, cái nọ thấp; rồi tự xa cách mình, tự cách biệt mình, tạo sự yếu hèn trong tâm thức và không tiến. Tôi đã kêu các bạn là bạn kia mà; chúng ta là người đồng hành trong khổ, nên tay nắm tay để đi; đi trong thực tế, rõ rệt. Chính ta phải gánh vác và ta đi, cương quyết đi mới thấy cái cõi này là cõi tạm, mới quý cái cõi này, quý cái trường học này, quý cái bãi trường thi này nó ân độ cho chúng ta không ít. Cảnh sanh, lão, bệnh, tử, tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục triền miên thức tâm cho chúng ta. Hỏi những người khổ kia họ đi sau chúng ta sao? Khổ, rồi sau cái khổ là họ sẽ đi trước chúng ta. Chúng ta sướng nhưng sau này khổ thì chúng ta phải đi sau họ không? Cho nên, các bạn phải nhớ kỹ: căn nào quả nấy.

Kiểm Điểm Tu Hành (27/8/1984)

Nhớ Thầy

Thầy xa đất Việt thân hương
Tuổi cao tràn sức vẫn thường trả bài
Năm châu bốn bể đều khai
Tạo duyên hóa giải tâm sai giúp đời
Bao lần mở hội đời đời
Ra bài trả quả tạo đời vô vi
Diễn lễ, tử sĩ còn si
Mở khai trí tuệ vẫn ki quy y -
Bồi dưỡng tu tập về thi
Theo gương trí giác vi vi vi kiến
Đường về giảm khổ cần siêng
Tu hành tìm tằm tu thiền sửa sai
Ngàn năm có một không hai
Thầy con tử đạo mở khai kỷ này
Học thầy học bạn từng ngày
Cam go Phật pháp kiếp này quy nguyện
Về quê đôn nhân tâm truyền
Bao năm xa cách con thuyền ra khơi
Vô vi pháp hội chẳng rời
Trần đời khép lại quy hồi tìm cha
Chúc thầy trăm tuổi Thích Ca
Miền xa con trẻ hát la vui mừng
Thức hành thầy dạy ngày ngày
Tham sân quyết bỏ vui say sửa mình

Thầy cho vài chữ điển kinh
Để cho đệ tử giữ mình từ bi
Chỗ thờ phước đáp vô vi
↓
Ấm êm con trẻ khôn hòa ghi ân

Tết Trung Thu Việt Nam

P T M.

Ghi chú: Đây là bản sao. Bản chính
bị lem dấu.

Amphion, ngày 12/1/95

M con,

Thơ con đã đến tay Thầy
Tình thương sống động vui vầy cảm giao
Cảm thông nguyên lý nhiệm mầu
Trời ban tình đẹp trước sau dung hòa
Ngày nay tương ngộ gần xa
Cảm giao tự thúc chan hòa tình thương
Vô Vi nguyên lý mở đường
Giúp người tiến hóa yêu thương muôn loài
Thực hành chẳng có thiệt thòi
Tu tâm dưỡng tánh tiến hoài không ngưng
Trí tâm khai triển tung bừng
Vui hành thúc giác cảm ứng luật trời
Bình minh khai triển hợp thời
Quý thương đời đạo, đời đời dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Tu tâm tự đắc đổi thay thế tình
Cần khốn qui hội trong mình
Thực hành khai sáng hành trình Trời ban
Vui chung pháp lý đạo tràng
Đẹp phần mê loạn đàng hoàng hơn xưa
Lưới trời mắt thấy rất thua
Nào ai vượt khỏi rặng cửa lưới trời
Cảm thông nguyên lý hợp thời
Tu hành trực giác lập đời Thượng Ngươn
Khai thông trí tuệ chẳng hờn
Đời là tạm cảnh rõ ơn Phật Trời
Tự mình khai triển hợp thời
Về nơi thanh cảnh đời đời dựng xây.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

THÔNG BÁO CỦA Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ

Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ (UBTCBCHT HAHVVHK) trân trọng thông báo:

The VVFA President Election Committee (VPEC) would like to announce the following:

- 1- Ngày 23 tháng 04 năm 2023, một Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ (UBTCBCHT HAHVVHK) đã được toàn thể bạn đạo hiện diện tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi (TSXDVV) đồng ý chấp thuận. Ủy ban này gồm 5 bạn đạo (tình nguyện hoặc được đề cử) sau đây:

On April 23, 2023, the creation of an Election Committee for the position of VVFA President (VPEC) was unanimously accepted by all members present at the Headquarters For Vo Vi Development (HVVD). The VPEC is composed of the following 5 members (who volunteered or were nominated):

1/ Trần Hồng Hoa; 2/ Kỳ Lan; 3/ Lynh Rust; 4/ Nguyễn Công Thanh; 5/ Lê Xuân An

- 2- Ủy Ban được thành lập với nhiệm vụ duy nhất là tổ chức bầu cử chức vụ Hội Trưởng HAHVVHK.

The VPEC was created with the only one mission: to organize the election of the President of the VVFA.

- 3- Các thành viên trong Ủy Ban sẽ không ra ứng cử chức vụ Hội Trưởng do Ủy Ban tổ chức.

Members of the VPEC will not run for the position of VVFA President, whose election the VPEC is designed to organize.

- 4- Ủy Ban sẽ tự động giải tán sau khi hoàn tất nhiệm vụ ghi tại Điều #2 ở trên.

The VPEC will dissolve itself once its mission stated in Item #2 above has been accomplished.

- 5- Ủy Ban đã bắt đầu nhiệm vụ qua việc hỏi ý kiến bạn đạo tại TSXDVV ngay ngày 23 tháng 04, 2023 về việc lưu nhiệm hội trưởng Lâm Huỳnh Mai cho đến khi toàn thể hội viên HAHVVHK bầu ra một vị Hội Trưởng mới. Kết quả là gần như hầu hết bạn đạo có mặt tại TSXDVV đã đồng ý (với tổng số 41 bạn đạo dơ tay) lưu nhiệm cho Hội Trưởng Lâm Huỳnh Mai một thời hạn tối đa là một (1) năm kể từ ngày 01/04/2023.

The VPEC immediately started its work on 04/23/2023 by asking all members present at the HVVD for their opinion with regards to allowing the current VVFA President Lam Huynh Mai to continue her governing term until a new President has been elected by the entire VVFA membership body. The results were: almost all members present (total count of 41 shows of hand) voted yes, agreeing to allow the current VVFA President Lam Huynh Mai to continue working for a maximum extended period of one (1) year starting from April 01, 2023.

Trân trọng,

Respectfully,

Ủy Ban TCBCHT HAHVVHK
Committee

VoVi Friendship Assoc. President Election

Ngày 27 tháng 04, năm 2023

April 27, 2023

THÔNG BÁO (20230601)
(xin lưu ý! Thông Báo này có 2 thay đổi: Ứng Cử/Đề Cử; và Thời Hạn nhận đơn)

Kính thưa quý bạn đạo,

Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ (UBTCBCHT HAHVVHK) đã soạn thảo và xin thông báo đến quý vị:

- Những Điều Kiện Tối Thiểu Của Ứng Cử Viên chức vụ Hội Trưởng:
 1. Có quốc tịch Hoa Kỳ, và hiện đang cư ngụ tại Nam California.
 2. Tất cả mọi hội viên hiện hành của Hội AHVVHK (VVFA), bao gồm cả mọi cựu thành viên các ban chấp hành của Hội từ trước tới nay;
 3. Đã và đang thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (PLVVKHHBPP) ít nhất 3 năm, với nhân cách chứng minh tâm tánh hiền và cố gắng theo tinh thần “10 Điều Thực Hành Tâm Đạo” của Đức Thầy;
 4. Tuyệt đối tin tưởng và kính trọng Đức Ông Tư và Đức Thầy Tám trong việc thực hành PLVVKHHBPP;
 5. Tối thiểu 30 tuổi đời;
 6. Với tình trạng sức khỏe tốt (thể chất và tinh thần);
 7. Chưa từng phạm tội đối với liên bang Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tiểu bang nào.
 - Tóm tắt về Nhiệm Vụ, Trách Nhiệm, Nhiệm Kỳ của Hội Trưởng:
 1. Điều hành và giải quyết các nhu cầu của Hội: Hội Viên; Thiền Viện Vĩ Kiên; Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.
 2. Quản lý tài chánh của Hội;
 3. Nhiệm kỳ là hai (2) năm; tối đa là hai (2) nhiệm kỳ; sau hai (2) nhiệm kỳ, sẽ không còn được tái ứng cử.
 - Xin đính kèm sau đây Đơn Ghi Danh Ứng Cử/Đề Cử Hội Trưởng ĐGDƯC/ĐCHT; quý vị ứng cử viên điền vào những chỗ trống, ký tên, và gửi về cho chúng tôi qua:
 1. Địa chỉ điện thư sau đây: vvuybanbc2023@gmail.com ; hoặc
 2. Địa chỉ Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, ngoài bì có ghi: “UBTCBCHT” như sau:
Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng HAHVVHK VVFA,
7622 23rd Street, Westminster CA 92683
- Thời hạn chót Ủy Ban TCBCHT HAHVVHK nhận ĐGDƯC/ĐCHT là ngày 31/08/2023.**
- Nếu có câu hỏi cho Ủy Ban TCBCHT, xin quý vị gửi điện thư cho biết sớm qua địa chỉ nêu trên: vvuybanbc2023@gmail.com để chúng tôi kịp thời trả lời.

Trân trọng,

UBTCBCHT HAHVVHK

Westminster, Ngày 1 tháng 6 năm 2023.

THƯ MỜI BẠN ĐẠO THAM DỰ 3 NGÀY NIỆM PHẬT.

Kính Chào các Bạn Đạo,

Nhân lễ Độc Lập năm nay , Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ sẽ mở cửa 3 ngày liên tục 3, 4 và 5 tháng 7 năm 2023 tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI từ 10 giờ sáng đến 12:30 khuya chương trình NIỆM PHẬT như sau:

Tất cả 3 ngày cùng một chương trình

Sáng từ 9:30 đến 12 giờ : Bạn Đạo niệm Phật

Từ 12 giờ đến 1 giờ : Chung Thiên

Từ 1 giờ đến 2 giờ: Bạn Đạo ăn trưa

Từ 2 giờ đến 3 giờ : Bạn Đạo nghỉ trưa

Từ 3 giờ đến 4 giờ : Bạn Đạo lạy kính

Từ 4 giờ đến 5 giờ : Bạn Đạo Niệm Phật

Từ 5 giờ đến 6 giờ : Bạn Đạo ăn chiều

Từ 6 giờ đến 7 giờ : Bạn Đạo nghỉ ngơi

Từ 7 giờ đến 8 giờ 30 : Bạn Đạo lạy kính

Từ 8 giờ 30 đến 10:00 : Trao đổi tu học

Từ 10 giờ đến 11:00 giờ Niệm Phật

Từ 11 giờ đến 12 giờ chung thiên

Xin lưu ý:

Ban Âm thực chỉ phục vụ cho các bạn có ghi danh ăn trưa, ăn chiều. Các bạn không ghi sẽ không có phần ăn.

Để việc ghi danh thuận tiện xin các Bạn Đạo ghi danh bằng cách text để lại tên và cho biết ăn trưa hay ăn chiều hoặc cả hai , số ngày (1 ngày, 2 ngày hay cả 3 ngày) :

Chị THANH HO 1-702 -637-6241

Các Bạn Đạo tham gia 3 ngày hoàn toàn MIỄN PHÍ

BAN TU HỌC KÍNH MỜI .

Phạm Ngọc Quất

Trưởng Ban Tu Học

Ngày 8 tháng 6 năm 2023

THƯ ĐỀ NGHỊ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ NĂM 2024 CỦA MỘT BẠN ĐẠO VÔ VI TRẺ VIỆT NAM GỬI ĐẾN BAN TỔ CHỨC ĐHVVQT.

Kính thưa Ban Tổ chức ĐHVVQT và kính thưa các bạn đạo Vô Vi ở khắp mọi nơi trên thế giới, Em tên Lâm Thanh Trung, một bạn đạo VN đã tu theo PLVVKHHBPP được hơn 20 năm. Duyên may em cũng đã được tham dự Đại hội 4 lần tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á là Singapore, Malaysia và Đài loan.

Được tham dự ĐH, được hoà mình vào bầu không khí thanh nhẹ, trang nghiêm và trật tự do BTC dày công sắp xếp, em cảm giác như được trở về căn nhà chung thân thương. Bên cạnh đó, em còn có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi, học hỏi nơi rất nhiều bạn đạo cao niên cả tuổi đời lẫn tuổi đạo, được tham dự những chương trình tu học bổ ích, nhờ đó em đã tích lũy thêm được ít nhiều kinh nghiệm trên con đường tu học của bản thân và khắc phục được rất nhiều sai sót trong việc hành pháp. Điều này em nghĩ rất nhiều bạn đạo cũng đồng suy nghĩ và cảm tưởng như em.

Thật ra bạn đạo VN chúng em chỉ mới được tham dự ĐH trong những năm gần đây thôi và cơ hội đến dễ dàng cho chúng em hơn nếu ĐH được tổ chức gần nước VN chúng ta.

Hiện nay người trẻ chúng em bị cuốn vào những thú vui vật chất, vào những trò tiêu khiển trên mạng rất nhiều. Họ dần xa lánh những giá trị tinh thần và những sinh hoạt tâm linh.

Vì những lý do nêu trên, nhận thấy sự hữu ích của việc tham dự ĐH, của việc đổi tiền giả lấy tiền thật như lời Đức Thầy đã dạy, của việc hướng về đời sống tâm linh quên đi những động loạn của thế giới vật chất, của việc trao đổi và học hỏi kinh nghiệm tu học với các bạn đồng tu, em mạnh dạn kiến nghị BTC cho em đề nghị ĐH năm sau được tổ chức tại Đài loan. Năm 2019 nơi này đã để lại ấn tượng rất tốt với bạn đạo VN với cảnh trí sạch đẹp, với những con người thân thiện, với phong tục tập quán, ăn uống gần giống chúng ta, chi phí cho việc tham gia ĐH cũng không quá cao. Và trên hết là việc đi lại giấy tờ cũng khá dễ. Bạn đạo VN chúng em và nhất là bạn đạo trẻ, những hạt giống Vô Vi tương lai, sẽ có thêm cơ hội cùng tham gia ĐH với bạn đạo khắp nơi trên thế giới, cùng nhau kết nối tình huynh đệ tỷ muội, tình đồng đạo mà chúng em nghĩ rất cần thiết trong thời buổi này.

Rất mong được BTC và tất cả bạn đạo quan tâm chiếu cố đến lời đề nghị này.

Xin thành thật cảm ơn.

Lâm Thanh Trung

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 24, 06-11-2023

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Sai Một Ly Đi Một Dặm

<https://youtu.be/e9dnXlxeSao>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Giá Trị của sự Nhịn Nhục, 1986 Khóa 1, Thiên Viện Vĩ Kiên, p3

<https://youtu.be/TwS8B50eEr4>

3. Radio Nam California

Tuần Lễ 24 - Tuổi Trẻ - Chúng Ta Là Thiên Liêng

<https://youtu.be/AJq0EtEuFqc>

4. Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy đã có tới 93 ngàn (93,090 views) người nghe.

Kỷ Niệm 25 Năm Đại Hội Vô Vi - Cổ Nhạc Hồ Quảng - Ca Sĩ: Bạch Mai, Kim Tử Long, Bình Tinh & Ngân Tuấn.

Gia đình Thiện Tạo thực hiện và kính tặng

<https://youtu.be/CpBm7z4A8Ak>

5. Hình do anh Phương Nguyễn chụp Khóa Sóng Chung Hòa Hợp 2023 tại Thiên Viện Hai Không.

https://photos.google.com/share/AF1QipOblrn0aDzAFAnPVdf-IbbzOPsrJJEDPfvIBEf9mrCFjPrrHR6PN_6xiDk8874uYA?key=QkYyYUI4ekNiaTQ3d3AwVXE3MzBQVv9nV1pnYktB

Ban video kính mời

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SÓNG CHUNG NĂM 2023

	Địa điểm	Thời gian
Trại Hè Vô Vi	Thiên viện Nhẫn Hòa	1-5/ 7/ 2023
Lễ Liễn đạo Đức Thầy	Thiên viện Nhẫn Hòa	19-22/9/2003
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”	Phuket (Thailand)	22-27/9/2023
Lễ Sinh Nhật Đức Thầy	Thiên viện Nhẫn Hòa	22-25/12/2023
Khóa Sóng Chung HAWAI’I 2023 Tình Thầy Tận Độ	Hawaii	27-31/12.2023 -

Hướng Tâm Cầu Nguyện

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông **TRỊNH QUỐC PHƯỚC** -- là bào đệ của đạo hữu **Trịnh Quốc Cường** sinh năm 1959, mất ngày 05 tháng 6 năm 2023 (nhằm ngày 18 tháng 4, năm 2023 âm lịch) tại Mỹ Tho, Tiền Giang hưởng thọ 65 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình đạo hữu Trịnh Quốc Cường thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai’i kính báo.